

รถมือสอง...ต้องระวัง

นำเสนอเมื่อ : 1 มิ.ย. 2552

กฎหมายน่าสะออน

ปัจจุบันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ข้าวของราคาแพง คนว่างงานเพิ่มขึ้น เงินก็หายากจะเป็นสาเหตุให้มีการก้อาชญากรรมมากขึ้น สิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดจะเป็นของรอน และผู้ชายจะเร่งรีบในการเปลี่ยนมือ ราคาขายจึงมีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด อีกทั้งยังเปลี่ยนมือได้เร็วเท่าใด ความปลอดภัยก็จะมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

การจะซื้อของราคาถูกบางครั้งต้องระวัง ควรจะตรวจสอบหรือสอบถามประวัติความเป็นมาความเป็นเจ้าของที่แท้จริง มีเอกสารสิทธิ์กำกับหรือไม่ หากราคาถูกจนผิดปกติก็ควรระวัง...น่าจะเป็นของที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์

คดีนี้จำเลยฎีกาว่า จำเลยซื้อรถจักรยานยนต์มาโดยไม่ทราบว่าเป็นรถที่ถูกลักมา การกระทำจึงไม่มีความผิด

ศาลพิจารณแล้วเห็นว่า...จำเลยซื้อรถจักรยานยนต์เป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจุบันมีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ซึ่งกระทำโดยพวกมิจฉาชีพเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวยอมตรวจสอบสมุดจดทะเบียนรถเพื่อทราบถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงอันจะเป็นการป้องกันการเสียหาย

แต่ปรากฏว่าจำเลยซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวกลับไม่มีการตรวจสอบหลักฐานเพื่อทราบถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของแต่อย่างใด

ขณะที่ซื้อรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนติดรถ ผู้ขายบอกว่าแผ่นป้ายทะเบียนหล่นหายไป อันสอดคล้องถึงพฤติการณ์ในการปกปิดแหล่งที่มาของรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุอันเป็นพินิจซึ่งเป็นการผิดปกติวิสัยของการซื้อขายทรัพย์สินโดยสุจริตทั่วไป

นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่หลายรายการเช่น วงล้อหน้าหลัง ที่พักเท้า เรือนไมล์ มือจับรถจักรยานยนต์ ท่อไอเสีย และเบาะ เป็นต้น ย่อมเป็นพินิจแสดงให้เห็นว่าจำเลยดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อมิให้เจ้าของติดตามเอาคืน

เมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีทั้งปวงแล้ว เชื่อว่าจำเลยซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาโดยรู้อยู่แล้วว่า เป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำผิดเมื่อเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานรับของโจร

ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย ๓ ปี ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย...(คำพิพากษฎีกาที่ ๖๕๓๙/๒๕๕๐)

ของโจร หมายถึง ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดในลักษณะลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทรัพย์กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์

ของโจรจะต้องเป็นของโจรตลอดไป ตราบใดที่ยังไม่หมดสภาพเป็นของโจร ผู้ได้รับไว้โดยรู้ว่าเป็นของโจร ก็จะมีคุณสมบัติฐานรับของโจร

ความผิดฐานรับของโจร อาจกระทำได้อยู่ ๒ ลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือ การช่วย เช่น ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย อีกลักษณะหนึ่ง คือ การรับ เช่น ชื้อ รับจำหน่าย หรือรับไว้ด้วยประการใด

...การซื้อรถจักรยานยนต์มือสอง จึงควรระวัง หากพุลั้งพลาดไปเพราะขาดความรอบคอบ ไม่ตรวจสอบให้ดี อาจจะต้องมีชะตากรรมดังเรื่องนี้เป็นแน่แท้